
sþ. 282. Fyrirspurnir. [138. mál]
I. Til ríkisstjórnarinnar varðandi framkvæmd launalaga.

Frá GiIs Guðmundssyni.

Er það rétt, að ýmsir embættismenn hafi undanfarin ár fengið greiddar úr
ríkissjóði utan launalaga og án heimildar í öðrum lögum kaupuppbætur i
margvíslegu formi, svo sem húsaleigustyrk, bílastyrk, risnu o. fL?
Hver eru þau embætti, sem slíkra fríðinda hafa notið, og hverju hafa fríð-
indin numið árlega á hvert embætti síðastliðin 5 ár?
Hver eru þau hliðstæð embætti samkvæmt launalögum (þ. e. í sömu launa-
flokkum), sem hafa ekki notið slíkra fríðinda?
Hvaða embættismönnum eru ætluð slík fríðindi, sem um getur í 1. lið fyrir-
spurnar þessarar, eftir gildistöku hinna nýju launalaga ?
Hvaða reglum er fylgt við veitingu slíkra fríðinda?
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II. Til rfkisstjórnarínnar um aukagreiðslur til embættismanna.

Frá Gils Guðmundssyni.

1. Hverjir embættismenn hafa undanfarin 5 ár hlotið sérstakar greiðslur fyrir
undirbúning og samningu lagafrumvarpa, matsgerðir og álitsgerðir á sér-
sviði sínu, og hverju hafa numið árlegar greiðslur til hvers þeirra á því
tímabili?

2. Hverjir embættismenn hafa síðastliðin 5 ár unnið hliðstæð störf á sérsviði
sínu án þess að taka fyrir sérstakar greiðslur?


